

**บทสรุปของเกษตรกรปราชญ์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง**



“ชนิดสัตว์” เลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน

“ความโดดเด่น” เลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานตามแนวทางเกษตรอินทรีย์

ชื่อเกษตรกร นางเกษร ทองคำ อายุ 46 ปี

ที่อยู่ 167 หมู่ที่ 13 บ้านบ้านนา ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

โทรศัพท์ 086-2896779

พิกัด GPS Latitude X : 594802 Longitude : 866221

แรงจูงใจในการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานตามแนวทางเกษตรอินทรีย์

เริ่มแรกจากการทำการเกษตรเชิงเดี่ยว ใน ปี 2556 จากนั้นในช่วงปี 2558 เริ่มเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จึงเริ่มหันมาปรับปรุงดินและปรับเปลี่ยนมาเป็นการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อใช้ในการบริโภคภายในครอบครัว เริ่มทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนและทำสารไล่แมลง เพื่อใช้ในการลดต้นทุน ในการทำเกษตรอินทรีย์มีต้นทุนที่ต่ำมากมองเห็นถึงความสำคัญของเกษตรอินทรีย์ จากนั้นจึงเลิกใช้ปุ๋ยเคมีและหันมาผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมัก สารไล่แมลง และปลูกพืชหมุนเวียนหลากหลายชนิด เมื่อสามารถปรับปรุงระบบนิเวศน์ได้ดีจึงมีความคิดที่จะเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานตามแนวทางเกษตรอินทรีย์โดยการเลี้ยงไก่โรตไทยซึ่งได้พันธุ์จากกรมปศุสัตว์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งเนื้อและไข่ จากนั้นเริ่มมีความสนใจในการเลี้ยงไก่มากยิ่งขึ้น ต่อมาได้มองหาแนวทางในการทำการตลาดจึงเข้าสู่เครือข่ายในการผลิตและการตลาดโดยมีลูกสาวเป็นผู้ช่วยเหลือในการทำสื่อและการขายแบบออนไลน์ใน Social Media พบว่าการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ ได้ผลตอบรับดีมาก ประกอบกับการพัฒนาอยู่เสมอสม่ำเสมอทำให้ สวนเกษตรทองคำเป็นที่ยอมรับในการผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นคำตอบของความมั่นคงทางครอบครัวและยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

วิธีการเลี้ยงสัตว์/การดูแลรักษา/การแปรรูปผลผลิต

วิธีการเลี้ยงสัตว์

การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ของ นางเกษร ทองคำ ประกอบไปด้วย ไก่โรตไทย 70 ตัว สุกรซีภาพ 15 ตัว และโคชน 6 ตัว โดยภายในสวนเกษตรทองคำ จะนำพืชผัก หญ้า ที่มีความเป็นเกษตรอินทรีย์มาเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นการลดต้นทุนอาหารสัตว์และปลอดภัยไม่ให้สัตว์ที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง การเลี้ยงส่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยงแบ่งเป็นคอกกว้างสำหรับสัตว์แต่ละชนิดไม่แออัดและเลี้ยงแบบปล่อยเพื่อลดความเครียดให้สัตว์อยู่อย่างสบาย

การดูแลรักษา

นางเกษร ทองคำ เน้นการเลี้ยงเพื่อจำหน่ายผลผลิตในรูปแบบ ไข่ไก่ ไข่เข็ญ ฟอพันธุ์ และขายเป็นไก่เนื้อ มีการดูแลตั้งแต่เริ่มเกิด ทำวัคซีนป้องกันโรค มีการนำเอาจุลินทรีย์เข้ามาเสริมเพื่อลดการใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์ ใช้จุลินทรีย์ในการทำความสะอาดคอกเพื่อลดมลภาวะทางกลิ่นและป้องกันการเกิดโรคในฟาร์ม

การแปรรูปผลผลิต

ภายในฟาร์มเน้นการเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายในการให้คำปรึกษาการแปรรูปกับเกษตรกร

เคล็ดลับพิเศษ

- การมีเครือข่ายด้านการผลิตในวงกว้างจะทำให้การตลาดดีขึ้น
- การผสมอาหารสัตว์ใช้เองภายในฟาร์มสามารถลดต้นทุนในการผลิตและสามารถควบคุมความต้องการ ปริมาณ ในการใช้ยาปฏิชีวนะ
- การประชาสัมพันธ์และการใช้สื่อ Social Media ทำให้เป็นที่รู้จักและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่ต้องการซื้อสินค้าได้
- การเข้าฝึกอบรมบ่อยครั้งทำให้เกิดความรู้และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ได้ดี
- การใช้จุลินทรีย์สามารถแก้ไขมลภาวะภายในฟาร์มในการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์

ต้นทุน

การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ เป็นทางเลือกใหม่สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในการผลิตอาหารสัตว์ที่ลดต้นทุน โดยจัดการของเหลือใช้จากการผลิตมาปรับใช้ในการผสมอาหารสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ (Zero Waste Management) ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่าย ค่าอาหารลงได้ประมาณ 50 % อีกทั้งยังช่วยในการลดมลภาวะภายในฟาร์ม

การตลาด

สวนเกษตรทองคำ จำหน่ายผลผลิต ไข่ไก่ ไข่เชื้อ ฟอพันธ์ และขายเป็นไก่เนื้อ รวมทั้ง สุกรชีวภาพ และโคชน มีการวางแผนการตลาดในการผลิตโดยใช้ช่องทางการตลาดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคือ การจำหน่ายให้กับกลุ่มเครือข่ายโดยให้คำแนะนำการเลี้ยงตลอดจนขายไปสู่ตลาดเพื่อขยายเครือข่ายสำหรับการทำการตลาดในวงกว้าง มีการจำหน่ายหน้าฟาร์ม อีกทั้งสามารถส่งผ่านโทรศัพท์ จำหน่ายตามบูทนอกสถานที่ และทำการตลาดผ่านทาง Social Media ในโลกออนไลน์ โดยใช้แอปพลิเคชัน facebook และ line เพื่อความสะดวกและทันสมัยเหมาะสำหรับยุคปัจจุบัน

รายได้จากการเลี้ยงสัตว์

รายได้ในปี 2562	เป็นเงิน	100,000	บาท
รายได้ในปี 2563	เป็นเงิน	160,000	บาท
รายได้ในปี 2564	เป็นเงิน	180,000	บาท

